

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๐๖

หัวข้อเรื่อง : Thailand Pass กับการเดินทางเข้าประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล สืบต่าห์นี้จึงขอนำเรื่อง Thailand Pass กับการเดินทางเข้าประเทศไทยภายหลังการเปิดประเทศมาฝาก

Thailand Pass เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ศกนี้เป็นต้นไป โดยจะแบ่งผู้เดินทางเข้าประเทศออกเป็น ๓ กลุ่มคือ

๑) Test and Go ๒) Sandbox programme และ ๓) กักตัว หรือ Alternative Quarantine

กลุ่มแรก “Test and Go” คือ ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก ๔๕ ประเทศ + ฮองกง และต้องพำนักอยู่ในประเทศกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า ๒๑ วัน คนกลุ่มนี้ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR ภายใน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสก่อนออกเดินทาง ๑๔ วัน และต้องมีประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครอง ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และไม่ต้องกักตัวเมื่อมาถึงไทย แต่ต้องจองโรงแรมกลุ่ม SHA+ หรือ AQ ๑ วัน เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR หากผลออกมาเป็นลบก็สามารถออกจากโรงแรมได้เลย ยกเว้นสำหรับคนไทย ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มนี้แล้วประสงค์ที่จะกลับไทยไม่จำเป็นต้องอยู่ครบ ๒๑ วัน นอกจากนี้ คนไทยหรือ คนต่างชาติที่ทำงานในไทยและมีหมายเลขประกันสังคม สามารถใช้ประกันสังคมได้ (ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ)

กลุ่มที่สอง คือ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้ ได้รับวัคซีนครบโดสก่อนออกเดินทาง ๑๔ วัน มีหลักฐานการจองที่พัก SHA+ ในพื้นที่ Sandbox จำนวน ๗ วัน ต้องมีประกันวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นสำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติที่ทำงานในไทยและมีหมายเลขประกันสังคม สามารถใช้ประกันสังคมได้ มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง ๗๒ ชั่วโมง ขณะอยู่ Sandbox ต้องตรวจ โควิด ๒ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๐-๑ (วันที่เดินทางถึง) โดยตรวจ RT-PCR และ ๒) วันที่ ๖-๗ โดยตรวจ ATK

กลุ่มที่สาม คือ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้ ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบโดส โดยต้องกักตัวอยู่ในสถานกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine หรือ AQ) เป็นเวลา ๑๐ วัน มีหลักฐาน การจองที่พัก AQ และต้องมีประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นสำหรับ คนไทยหรือคนต่างชาติที่ทำงานในไทยและมีหมายเลขประกันสังคมสามารถใช้ประกันสังคมได้ ต้องมีประกัน สุขภาพวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ขณะอยู่ใน AQ ต้องตรวจโควิด ๒ ครั้ง

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tp.consular.go.th โดยใส่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลหนังสือเดินทาง ใบยืนยันการฉีดวัคซีน ประกันสุขภาพ ข้อมูลการจองโรงแรมแบบ SHA+ หรือ AQ พร้อมเลือกประเภทว่า จะเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go หรือ Sandbox programme หรือ AQ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน รอรับ QR Code ผ่านทางอีเมล เมื่อได้ QR Code แล้วก็สามารถ เดินทางเข้าไทยได้เลย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ QR Code ของท่าน

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมการกงสุล กระทรวง การต่างประเทศ ที่หมายเลข ๐๒-๕๗๒-๘๔๔๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
